

## ชีวิตสบายสไตล์คนโสดแบบผม (ภาคจบ)

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ค. 2552

จงสรรเสริญชีวิตแต่งงานคนอื่น แต่จงครองโสดให้นานที่สุด คือสโสดแกนของผมละครับ  
แต่งงานแต่งงานคนอื่นก็สร้างความเหงาให้คนโสดแบบผมได้เหมือนกันแหละ

อีกงานหนึ่งสำหรับคนโสดที่ไม่ค่อยอยากจะไปก็คืองานแต่งงาน เพราะงานแต่งงานนี้เค้ามักจะมีการฉายรูป Presentation ให้แขกมาชมว่าก็จะมาถึงวันนี้ได้เป็นอย่างไร ก็ภาพซึ่ง ๆ มันทำให้จิตใจคนเป็นโสดหือเหียวได้เหมือนกัน มันเหงา ๆ อย่างบอกไม่ถูก อย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ก่อน ไปงานแต่งงานเพื่อนชื่อนั่งเหมียว หรือไอ้เหมียวของเพื่อน ๆ ในชมรมคานทองนิเวศน์ ทอมกลับใจที่โชคดีได้แต่งงานกับนักธุรกิจสุดหล่อ ในงานจัดบรรยากาศแบบลูกทุ่ง มีนักร้องทั้งเชิฏและไม่ได้เชิฏผลัดกันร้องเพลงขึ้นบนเวที แดมเพลงลูกทุ่งเนี่ยมีเพลงแสงใจผม 2 เพลง เพลงแรก หลานถามหาป่า ก็ยังพอทน เพราะทุกวันนี้พวกหลาน ๆ มันชอบถามผมจริง ผมก็บอกว่า ยังหาไม่เจอ มันยังถามด้วยความไรเดียวสาวา ลุงกับป่าเล่นชอนหากันเหวอ เอากันเข้าไป พอเพลงที่สองชื่อแขกรับเชิฏสิ ตรงกับชีวิตของผมจริง ๆ ที่ร้องว่า “งานแต่งงานเมื่อใด เป็นได้แคแขกรับเชิฏ...” เราก็มีโอกาสสัมภาษณ์นั่งเหมียวเพื่อนรัก อดีตสมาชิกชมรมคานทองนิเวศน์ ที่ผมได้รับเกียรติเป็นประธานกลุ่มแบบไม่ยอมรับว่าเป็นไง มีความรู้สึกยังไง ก็ได้รับคำตอบว่า เหมือนลูกแกะที่หลงทางไปนาน ตอนนี่คนพบทางออกแล้ว เราก็เลยมาเมาท์กันว่า นั่งเหมียวมันเหมือนลูกแกะหลงทางพบทางที่ถูก พวกเราชาวคานทองนิเวศน์ คงจะหลงอยู่ในป่าดงดิบ ที่ยากจะหาทางออก โดยเฉพาะไอ้วิน หรือนั่งวินนี่ของเพื่อน ๆ คงจะหลงอยู่ในป่าเดียวกันด้วยความสมัครใจที่ไม่ออกจากป่า เพราะมันเป็นเกย์ อีกไม่นานผมก็จะย้ายไปสอนหนังสือที่โรงเรียนบนดอย ก่อนที่จะไปก็มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียน พบกันทาน ผอ.รร. ทานก็ถามว่ามีครอบครัวหรือยัง ผมก็ตอบตามตรงแหละว่าโสด ทานก็ว่าโรงเรียนนี้มีครู 6 คน แต่งงานแล้ว 2 คนคือครูผู้หญิง และตัวทานเองที่เหลือโสดหมด ถ้าครูมาก็จะเพิ่มคนโสดอีกคนหนึ่ง ก็ดี

เพราะผมจะได้ตั้งชมรมคนโสดประจำโรงเรียนซะที  
โดยเฉพาะผมคาดว่าจะขายไม่ออกแน่นอนแล้ว แต่ท่าน ผอ.ก็ปลอบใจว่า  
โรงเรียนแถวนี้ครูผู้หญิงโสดเยอะ อายุขนาดครูดูน่าเชื่อถือ คิดว่าคงจะพบคนถูกใจ  
เพราะสาว ๆ ชอบคบคนมีอายุดูสุ่มดี ทำนองเพลงของ บี เดอะสตาร์ ว่า  
“รักแท้มีอยู่จริง” อี ๆ ๆ ผมก็หวังไวว่าจะเจอ แต่กลับนอง ๆ เคาบอกว่า  
ผมดีเกินไปสำหรับเคา อันนี้เป็นแบบขอร้องที่จะบอกว่า ชั้นไม่เลือกเธอ จริง ๆ  
แล้วจะบอกว่าผมไม่เหมาะกับเคาจะเข้าใจยากกว่าอีก  
เออว่าผมยังเกาะคานเหนียวแน่นไวก่อนดีกว่า  
ทำงานหรือกิจกรรมที่เราชอบแบบเต็มທີ່ดีกว่า ก็บอกแล้วว่าคนโสดนะมีอะไรทำเยอะ  
สมัยก่อนเคยได้ยินบอกว่าสาว ๆ ตั้งสเปคหนุ่ม ๆ ไวเหมือนรถยนต์ไว้ว่า อายุ 20  
กว่า ๆ ต้องเป็นรถยนต์โรปราคาแพง ไล่ไปเรื่อย ๆ จนอายุ 40 เนี่ยซื้อรถไรมาก็เอา  
ผมก็คงเป็นประเภทซื้อรถเกาไปหาแล้วอะ คึก ๆ ๆ นั้นเป็นเรื่องอนาคตนะ  
ตอนนี้ผมขอถือคติว่า “จงสรรเสริญชีวิตแต่งงานคนอื่น  
แต่ตัวเองจงครองโสดให้นานที่สุด”